
 

 

 

 

Hestamannafélagið Sprettur 

Stjórnarfundur, þriðjudagur  30. október 2019  í Smáralind. 

18. fundur 

Fundur hófst kl. 12:00 

 

Mættir:  Sveinbjörn Sveinbjörnsson, Auður Stefánsdóttir, Magnús Benediktsson, Lárus Finnbogason, 

Sverrir Einarsson,  Margrét Tómasdóttir, Ólafur Karl Eyjólfsson, Kristján Ríkharðsson. 

 

Á þessum 18. fundi stjórnar var eftirfarandi tekið fyrir:  

 

1. Gjaldkeri tilkynnti að allar upplýsingar um Sprett og  LM2022 væru réttar nú hjá félagaskrá. 

2. Félagsgjöld.   

3. Rætt um lagabreytingar, þá sérstaklega allt sem lítur að undirbúningi fyrir aðalfund félagsins, 

birtingu ársreikninga o.fl.  Auka þarf gagnsæi og munum við vinna þannig fyrir þennan 

aðalfund. 

4. Rætt um mönnun nefnda.  Mikilvægt að nefndir séu ekki lokaðar fyrir áhugasömu fólki.  

Nauðsynlegt að stofna mannvirkjanefnd, nú er komið að viðhaldi á 6 ára gömlu húsi. 

5. Búið að er nýta sum beitarhólf fullmikið.  Nú mega félagar nota beitarhólf sem þeim hentar 

og ef landið þolir ágang. 

6. Samþykkt að ungmennaflokkur verði tekinn gildur í vali á íþróttamanns/konu  Spretts. 

7. Starfsmannmál rædd.  Mikið álag á framkvæmdastjóra og þarf að huga að því hvernig starf 

hans er brotið upp.  Mikilvægt að eiga samtal við bæjaryfirvöld varðandi það mál því staða 

félagsins til slíks er þröng. 

 

 

Fundi slitið kl. 13:00 

 Fundargerð ritaði Margrét Tómasdótir 


